

## คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559

นำเสนอเมื่อ : 25 ส.ค. 2559

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สช ประจำปี 2559 ทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ครูภาษาไทยที่ได้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วประเทศ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สช ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโลเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น โดยรับรางวัลในงานวันครู 16 มกราคม 2560

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่กำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีระยะเวลาสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาที่เสนออย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา มีความสามารถในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป็นต้น

วิธีดำเนินการคัดเลือก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต คัดเลือกครูภาษาไทย โดยผ่านคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด คัดเลือกครูเขตละไม่เกิน 4 คน จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 คน และจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกครูเขตละไม่เกิน 4 คน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สมาคมครูภาษาไทยและหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนที่กำหนดในประกาศ แล้วเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 คุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน ธันวาคม 2559 คำวินิจฉัยของ คุรุสภาถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงาน รายงานผลงานสำคัญที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ สำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เสนอรายงานจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง พร้อมรายงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน ส่วนระดับอุดมศึกษา เสนอรายงานจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละประมาณ 100 หน้า และผลงานทางวิชาการ วิจัย ตำรา หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2281 4843

คลิกที่นี่

[ประกาศคุรุสภาเรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น  
เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สท 2559](#)

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 23 สิงหาคม 2559](#)